

11. รายการระหว่างกัน

11.1.1 รายการระหว่างกันปี 2545

ในระหว่างปี 2545 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้คิดราคาซื้อ / ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตามปกติของการค้าทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการระหว่างบริษัทฯ กับ	ลักษณะมูลค่าของรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายการขายสินค้า		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด โดยมีมูลค่า 216.18 ล้านบาท	ราคาตลาด
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด โดยมีมูลค่า 99.13 ล้านบาท	ราคาตลาดและต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 4.18 ล้านบาท	ราคาตลาด
รายการซื้อสินค้า / (จำหน่ายการค้า)		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 23.63 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 47.86 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด โดยมีมูลค่า 2.57 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
ค่าลิขสิทธิ์		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ชำระค่าลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 6.87 ล้านบาท	ราคาตามสัญญา
ลูกหนี้การค้า		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 94.66 ล้านบาท	เครดิต 150 วัน
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 52.45 ล้านบาท	เครดิต 60 วัน
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 0.77 ล้านบาท	เครดิต 60 วัน

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัดมากที่สุด ในจำนวนการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 15.03 ของมูลค่าการขายทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจำหน่ายในราคาตลาดซึ่งเป็นราคายุติธรรมตามข้อตกลงระหว่างบริษัทในเครือกำหนดจากต้นทุนบวกกับกำไร ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายวัตถุดิบหรือสินค้าอุปกรณ์ระหว่างกัน และได้รับการตรวจสอบรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ให้ระยะเวลาการขายเครดิตกับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) ประมาณ 150 วัน ซึ่งเป็นไปตามการค้าขายปกติสำหรับการขายผ่านตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะใช้เวลา 30 วันในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา และ 15 วันจากท่าเรือไปยังคลังสินค้าของลูกค้า และ 15 วันเป็นการประสานงานระหว่างประเทศได้วันกับสหรัฐอเมริกาส่วนที่เหลืออีก 90 วันเป็นการให้เครดิตเทอมในการชำระเงินกับลูกค้า

โดยทั่วไปบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาให้เครดิตเทอมกับลูกค้าเป็นเวลา 90 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการครอบครองตลาดในสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้เครดิตเทอมกับบริษัทฮิวฟงรับเบอร์ (อเมริกา) จำกัด เป็นเวลา 150 วัน

รายการระหว่างกันสำหรับครึ่งปีแรก / 2546

รายการระหว่างบริษัทฯ กับ	ลักษณะมูลค่าของรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายการขายสินค้า		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด โดยมีมูลค่า 98.14 ล้านบาท	ราคาตลาด
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด โดยมีมูลค่า 80.16 ล้านบาท	ราคาตลาดและต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 2.38 ล้านบาท	ราคาตลาด
รายการซื้อสินค้า		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 10.53 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 20.65 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด โดยมีมูลค่า 0.35 ล้านบาท	ราคาต้นทุนบวกกำไร
ค่าลิขสิทธิ์		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	บริษัทฯ ชำระค่าลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด โดยมีมูลค่า 3.30 ล้านบาท	ราคาตามสัญญา
ลูกหนี้การค้า		
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 78.50 ล้านบาท	เครดิต 150 วัน
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 32.21 ล้านบาท	เครดิต 60 วัน
บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	ลูกหนี้การค้ามูลค่า 0.39 ล้านบาท	เครดิต 60 วัน

บริษัทฯ ยังคงขายสินค้าให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัดคิดเป็นร้อยละ 12.71 ของมูลค่าการขายทั้งหมดสิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2546 โดยจำหน่ายในราคาตลาดและได้รับการตรวจสอบรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการซื้อวัตถุดิบ และเครื่องจักรจากบริษัทแม่ นั้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มจากราคาวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งเป็นปกติตาม ระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายระหว่างบริษัทในกลุ่มซึ่งกำหนดโดยบริษัทแม่ที่จะต้องปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม

11.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ เช่น กรณีที่ต้องการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ต้องใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกัน ซึ่งการซื้อ จากบริษัทแม่จะช่วยทำให้การคิดพลาดเกิดขึ้นน้อย หรือความต้องการโดยเร่งด่วนซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักถ้าจะต้องสั่งซื้อและรอ กระบวนการส่งจากผู้ผลิต บริษัทแม่ก็จะช่วยให้บริษัทฯ ได้วัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสม สำหรับกรณีรายการขายวัตถุดิบให้กับบริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) นั้น เนื่องมาจากว่าบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งขุดพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิต จึงสามารถจัดหาได้สะดวกกว่ารวมทั้งสามารถจัดซื้อให้กับบริษัทในกลุ่มได้ และการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัทฮิวฟงรับ เบอร์ (ไชน่า) นั้นเนื่องมาจาก ลูกค้านำเข้าแม่พิมพ์ (Mold) มาจากบริษัทฮิวฟง รับเบอร์ (ไชน่า) จำกัดเพื่อให้ได้มาตรฐาน เดียวกัน

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ การเงินประจำปี 2545-ครึ่งปี 2546 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ เกิดขึ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ บริษัทฯ ในกลุ่ม และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม ป้องกันการเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

11.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คงมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปตามการค้า ปกติในราคาตลาด สำหรับการซื้อวัตถุดิบผ่านบริษัทแม่ นั้น บริษัทฯ แม่จะคิดราคาทุนบวกกับค่าบริการจัดการ ทั้งนี้ การซื้อวัตถุดิบผ่านบริษัทแม่นั้นบริษัทฯ จะกระทำใน 2 กรณีคือ การรักษามาตรฐานของสินค้า และความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัตถุดิบ บางประเภท ซึ่งทั้ง 2 กรณีเป็นเหตุผลจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านบริษัทแม่ แม้ว่าบางครั้งจะมีราคาที่แพงกว่าการ ซื้อโดยตรง อย่างไรก็ตามมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านบริษัทแม่มีเพียงร้อยละ 5.65 และ 5.00 เมื่อเทียบกับต้นทุนขายทั้งหมดในปี 2545 และครึ่งปี 2546 ทั้งนี้ เมื่อมีการทำรายการระหว่างกันบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป และมีสัดส่วนน้อยมูลค่าการซื้อขายกับบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล ของรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

